



krungsri
Securities



Global Daily Wrap Up

9 Jan 2023

สัปดาห์ที่ผ่านตลาดการเงินเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้น ดัชนี Dow Jones ปิดวันศุกร์ (6 ม.ค.) พุ่งขึ้น 700 จุด (ดัชนี S&P500 เพิ่มขึ้น 2.28% และดัชนี Nasdaq ปิดบวก 2.56%) หลังจากรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรรวมทั้งดัชนีภาคบริการของสหรัฐซึ่งบ่งชี้ว่าเงินเฟ้อได้ผ่านจุดสูงสุดแล้ว และจะเป็นปัจจัยหนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ขณะเดียวกัน สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยว่าดัชนีภาคบริการของสหรัฐหดตัวครั้งแรกในรอบกว่า 2 ปี ซึ่งเป็นสัญญาณว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED ได้ช่วยลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจสหรัฐ นอกจากนี้ ISM เปิดเผยว่าดัชนีราคาในภาคบริการร่วงลงสู่ระดับ 67.6 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน ม.ค. 2021 ซึ่งบ่งชี้ถึงการชะลอตัวของเงินเฟ้อ

หุ้นทุกกลุ่มในดัชนี S&P500 ปิดบวก โดยกลุ่มวัสดุภัณฑ์ตลาดพุ่งขึ้น 3.44% รองลงมาได้แก่กลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวขึ้น 2.99%, กลุ่มพลังงานเพิ่มขึ้น 1.68% และกลุ่มเฮลท์แคร์ บวก 0.89%

ในส่วนของรายงานข้อมูลเศรษฐกิจ นักลงทุนยังคงให้ความสำคัญกับทิศทางนโยบายการเงิน FED ที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อตลาดการเงินสหรัฐ ทำให้นักลงทุนรอประเมินรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญสหรัฐ โดยเฉพาะรายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI เดือน ธ.ค. โดยตลาดประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไป อาจชะลอลงสู่ระดับ 6.5% จากระดับ 7.1% ในเดือนก่อนหน้า ตามการปรับตัวลดลงของราคาพลังงาน, ปัญหา Supply Chain ที่คลี่คลายลง รวมถึงการปรับตัวลดลงต่อเนื่องของราคาสินค้าและบริการหลายรายการตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ นอกจากนี้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) ซึ่งไม่รวมผลของราคาอาหารและพลังงาน ก็จะชะลอลงสู่ระดับ 5.7% จากระดับ 6.0% ในเดือนก่อนหน้า

ฝั่งเอเชีย ในส่วนของจีนอาจยังคงซบเซาต่อเนื่อง กดดันจากผลกระทบของการระบาด COVID-19 ในจีน โดยนักวิเคราะห์ห้มองว่ายอดการส่งออกในเดือน ธ.ค. อาจหดตัวกว่า -12%/y/y ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและปัญหาในภาคการผลิตท่ามกลางสถานการณ์การระบาด COVID-19 ส่วนยอดการนำเข้าก็อาจหดตัวราว -10%/y/y อย่างไรก็ตามแม้ว่ารายงานข้อมูลเศรษฐกิจจีนจะยังฟื้นตัวแต่นักลงทุนในตลาดอาจมองข้ามรายงานข้อมูลเศรษฐกิจดังกล่าว จากความหวังว่าการทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดและการเตรียมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอาจทำให้เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนผ่านการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องของตลาดหุ้นจีนและตลาดหุ้นฮ่องกง

Stock Alert !!!

BED BATH & BEYOND **BBBY**
US

Last Price : USD 1.31

Target Price : USD 1.62*

Upside : 23.7%

สำนักข่าว Reuters รายงานข่าวโดยอ้างอิงแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องว่า Bed Bath & Beyond กำลังปลิวในปะเทศสหรัฐอเมริกา อาจยื่นขอล้มละลายภายในไม่กี่วันหลังจากนี้

ปัญหาของบริษัทในช่วงที่ผ่านมาคือไม่สามารถแข่งขันทางธุรกิจกับคู่แข่งได้ ไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งค้าปลีกอย่าง Walmart หรือ Target ไปจนถึงคู่แข่งผ่านช่องทางออนไลน์อย่าง Amazon จนทำให้ยอดขายของบริษัทลดลง โดยปัจจุบันบริษัทมีสภาพคล่องราวๆ 850 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ผลประกอบการล่าสุดของบริษัทนั้นขาดทุนมากถึง 325 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้มีความเสี่ยงสูงที่บริษัทอาจไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

* Source : Bloomberg, CNBC, Yahoo Finance, Reuters